

## ขอให้นำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์กลางของ มท. หรือจดหมายข่าว

ด้วย มท. ได้เห็นชอบให้ชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

๑. กรณีองค์กร Amnesty International มีหนังสือเปิดผนึกถึง รวม.มท. เพื่อขอให้ประเทศไทยปล่อยตัวผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยชาวมองตานจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยขอให้รัฐบาลไทยจัดทำกระบวนการตรวจสอบการขอลี้ภัย การสนับสนุนบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ UNHCR การควบคุมตัวและทางเลือกอื่นนอกจากควบคุมตัวสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย การควบคุมตัวเด็ก การไม่ส่งกลับบุคคลไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงว่าจะถูกประหารชีวิต ทุพพิกาล ถูกกระทำด้วยความรุนแรง การถูกละเมิด และการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย พ.ศ. ๒๔๙๔ และพิธีสารเลือกรับ พ.ศ. ๒๕๑๐ รวมทั้งการจัดทำกลไกคัดกรอง

๒. กรณีของชาวจีนคู่สามีภรรยา หยางจง และหวู่ยู่ฮัว ถูกจับกุม และการขอให้ปล่อยตัวชาวจีนสองคน ซึ่งทั้งสองกรณีเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย โดยใช้ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และ มท. ได้กรุณาให้ใช้การชี้แจงในทางเปิดเพื่อแสดงข้อเท็จจริง

กลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง ขอนำส่งข้อมูลเพื่อชี้แจงในทางเปิด โดยการลงในเว็บไซต์กองการต่างประเทศ ตท.สป. ดังนี้

๑. กรณีการจับกุมชาวจีน ๒ คน ตามข้อ ๒ ถือเป็นดำเนินการตามกฎหมายโดยใช้ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และผู้ถูกจับกุมไม่สามารถกล่าวอ้างในการใช้เอกสารว่าถือบัตรของ UNHCR ได้ เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย พ.ศ. ๒๔๙๔ หรือ ๑๙๕๑ Refugee Convention และพิธีสารเลือกรับ พ.ศ. ๒๕๑๐ ดังนั้น เอกสารใด ๆ ก็ตามที่กระทำโดย UNHCR ไม่ถือเป็นที่ยอมรับทราบของทางการไทย และต้องถือว่าบุคคลนั้น ๆ เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และมีสถานะเป็นผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย แต่หากคนต่างด้าวผู้นั้นถือหนังสือเดินทาง และมีการตรวจลงตรา ( VISA) ที่ถูกต้องก็สามารถพำนักเป็นการชั่วคราวในประเทศไทยได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและหากมีเอกสารใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ซึ่งออกโดยกระทรวงแรงงานก็สามารถทำงานในประเภทและระยะเวลาที่กำหนดได้เช่นกัน

๒. เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ลงนามใด ๆ ใน ๑๙๕๑ Refugee Convention จึงไม่มีพันธะสัญญาใด ๆ ที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยมิได้เพิกเฉยต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานมนุษยธรรม โดยปัจจุบันนายกรัฐมนตรียุติเคยไปให้คำมั่นในการดำเนินการเกี่ยวกับด้านมนุษยธรรมเมื่อเดือน ก.ย. ๒๕๕๙ ในการประชุมสุดยอดผู้นำด้านผู้ลี้ภัยในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยภายหลังจากการประชุมฯ นรม. ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น

๒.๑ การพิจารณาการลงนามเป็นภาคี ๑๙๕๑ Refugee Convention ซึ่งขณะนี้ สมช. เป็นหน่วยงานหลักในการหาข้อมูลและสอบถามความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รวม มท.) ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มประชาคมต่าง ๆ (คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ ๑ ปี)

๒.๒ การพิจารณาระบบคัดกรองผู้ลี้ภัยที่เป็นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้ สคก. ได้ร่างระเบียบการคัดกรอง ร่างที่ ๑ และผ่านการพิจารณาของ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐ โดย ครม. มีมติให้ สตม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รวม มท.) พิจารณา ซึ่งขณะนี้ได้ประชุมไปแล้วจำนวน ๖ ครั้ง และได้ข้อยุติ เพื่อนำเสนอร่างดังกล่าวให้ สคก. เพื่อนำเรียน ครม. ทราบถึงผลการพิจารณาดังกล่าว

๒.๓ การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อดูแลผู้ลี้ภัยเป็นการเฉพาะ โดยกำหนดให้จัดตั้ง “กรมกิจการคนเข้าเมือง” ซึ่งขณะนี้ สนง. กพร. กำลังรวบรวมความคิดเห็นจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รวม มท.) และนำมาวิเคราะห์ข้อดี/ข้อเสียของการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว